



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

ติดตามหาทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

**UT  
UNUM  
SINT**

การบริหาร  
ตั้งมณฑล  
แบบมีส่วนร่วม

สัมมนาตั้งมณฑลราชบุรี  
ครั้งที่ 1

**2011**

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2011 ปีที่ 45 ฉบับที่ 2454

วาทิตยที่ 5 เทศกาลรสมดา ปี A

พระวาจา (มธ 5:13-16)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า  
“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือของแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไป  
แล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มี  
ประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ

ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บน  
ภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ได้  
ถึง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนใน  
บ้าน ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อ  
หน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และ  
สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”

ภรรยา - ลูก

สร้างอุทิศแด่ โยเซฟ เทียนชัย ดิเรเมธา

(ครบ 1 ปี)

หัวข้อ	พระเยซูเชื่อเชิญเราให้เป็นพยานถึงพระองค์
ธรรมล้ำลึก	พระเยซูเจ้าองค์ชีวิตและความดี
ทำที่	แบ่งปัน เป็นพยาน
การดำเนินชีวิต	ทำความดี โดยไม่หวังการตอบแทน

**บทอ่านที่หนึ่ง** : - อสย 58:7-10

ประกาศกอิสยาห์กล่าวว่าหากเรามีปัญหา จงแสวงหาผู้ที่มมีปัญหามากกว่าเรา แล้วพยายามช่วยเขา เมื่อนั้นพระเจ้าจะทรงส่องทางชีวิตของเรา

**บทอ่านที่สอง** : - 1คร 2:1-5

นักบุญเปาโลยอมรับว่าความสำเร็จของท่านที่เมืองโครินธ์มิได้มาจากความเฉลียวฉลาดฝ่ายโลก แต่สืบเนื่องมาจากพระอนุภาพของพระเจ้าต่างหาก

**พระวรสาร** : - มธ 5:13-16

พระเยซูเจ้าทรงอธิบายว่า มีสิ่งใดบ้างที่มีความสำคัญในโลกและสำหรับโลก คือให้เราเป็นดังเกลือและแสงสว่างของโลก

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011

พิธีขอพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อมณฑล	ทอมือฉกน	คุณสงวน - คุณกันทิษา	คุณวีระ	คุณรุ่งขึ้น
09.00 น.	พ่อเจ้าวัด	คุณกรมุข	คุณพรทิพย์ - คุณอัยลักษณ์	คุณวีราพร	คุณพรทิพย์
19.00 น.	พ่อมณฑล	ธิดาแม่พระ	คุณภานพ - คุณปวิษา	คุณบังอร	คุณจุภาทิพย์

## - - จากพระวาจาชีวิต - -

พระวาจาของพระเจ้าประจำอาทิตย์นี้ เป็นที่เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายอย่างยืดยาว เพราะเป็นตัวอย่างซึ่งทุกคนเข้าใจอย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามที่เราระมัดระวังถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า “เกลือ” และ “แสงสว่าง” เพื่อมิให้เป็นเพียงแต่คำเร้าใจ แต่ยังคงเป็นคำเตือนใจให้ลงมือปฏิบัติจริง

### - เกลือ

ทันทีทันใดที่เราออกเสียงคำว่า “เกลือ” เราต้องคิดถึงจุดประสงค์ต่างๆ ที่เราใช้เกลือในชีวิตประจำวันของเรา

แม่บ้านคนหนึ่งคิดถึงกับข้าวซึ่งต้องใส่เกลือนิดหน่อยจึงจะทำให้มันอร่อยได้ แม่บ้านอีกคนหนึ่งคิดว่าต้องหาเกลือเพื่อจะได้อร่อยอาหารให้เก็บไว้ได้นานๆ ชาวนา ก็จะคิดถึงไถนา ซึ่งเขาใช้เกลือเพื่อเป็นปุ๋ยทำให้ดินนั้นมีคุณภาพและจะ ได้เกิดผลดี

หากเราพูดคุยกับผู้อาวุโส เขาจะคิดถึงพิธีโปรคศีลล้างบาปในสมัยก่อน ซึ่งพระสงฆ์จะเอาเกลือนิดหนึ่งใส่ปากของทารกเพื่อเป็นเครื่องหมาย แสดงถึงพระคุณแห่งความปรีชาฉลาด

หากเราย้อนหลังในอดีต เราจะค้นพบว่าชาติหลายชาติใช้เกลือเป็นเครื่องหมายเพื่อทำสันติ สัญญา หรือการตกลงกันไประหว่างคนสองคน

ฉะนั้นผู้ที่ฟังพระเยซูเจ้า ก็จับความหมายของการสั่งสอนของพระองค์ง่าย พวกเขาเข้าใจว่าคำพูดของพระองค์หมายถึงอะไร

เกลือ ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่สังเกต ทันทีทันใดที่เราใส่เกลือลงในน้ำ มันก็จะละลาย มันสูญสลายไป เมื่อมันละลายไปพร้อมกับอาหาร อาหารนั้นจะมีรสชาติ

ชีวิตของเราต้องกลับมีชีวิตชีวา ภาระหน้าที่ต่างๆ ต้องกลับเป็นเครื่องหมายแห่งการสถิตอยู่ของพระเจ้า ชีวิตคริสตชนต้องช่วยมิให้ชีวิตของคนอื่นๆ เสื่อมเสีย ในที่สุดคริสตชนต้องทำตัวเป็นเกลือของโลกอย่างเสียๆ อย่างสุภาพ เพื่อมิให้ “มือเขารู้ว่ามีอะไร” ดังที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอน

### - ความสว่าง

“พวกท่านเป็นแสงสว่างส่องโลก” เราทราบดีว่าแสงสว่างเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชีวิต ความสว่างยังส่องแสงเพื่อให้การเดินทางอย่างปลอดภัย รู้จักหลีกเลี่ยงอุปสรรค...

“เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไม่ได้” ในความหมายของพระเยซูเจ้า เมืองนี้หมายถึงนครเยรูซาเล็ม ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาซิออน แต่เวลานี้หมายถึงพระศาสนจักร พระศาสนจักรเป็นดังสปอตไลท์ที่

ส่องแสงในนามของพระเยซูเจ้า เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเห็นความสว่างว่าจะเดินทางไหน ความสว่างนี้ปิดบังไม่ได้จำเป็นที่จะส่องแสง คริสตชนที่ซึ้นลาดไม่แสดงตัวเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า ก็ไม่สมควรที่จะเป็น คริสตชน

พระเยซูเจ้ายังทรงสอนเราว่า **“สิ่งที่ได้เปล่าๆ ก็ให้แจกเปล่าๆ ด้วย”** สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าคนหนึ่ง จะพึงพอใจในการเป็นลูกของพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นก็ไม่ได้ โดยธรรมชาติแห่งการเป็นคริสตชนเขา ต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น หลอดไฟฟ้าที่ไม่ส่องแสงก็ไม่มีประโยชน์ ทิ้งไปได้เลย คริสตชนที่ไม่เป็น พยานของพระเยซูเจ้าก็ไม่มีประโยชน์เช่นกัน

สิ่งที่ทำให้เราเป็นแสงสว่างก็คือ กิจกรรมดีงามของเรา ให้คนอื่น ๆ เห็นความดีของเรา เพื่อผู้อื่นจะได้ เห็นและจะได้ **“สรรเสริญ”** พระบิดาเจ้าในสวรรค์ ความรักที่แท้จริงแผ่ขยายโดยธรรมชาติ

ให้เราฟังการเตือนของพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ **“ชีวิตใหม่ เป็นของประทานอันล้ำค่าของพระเยซูเจ้าที่ทรงชีวิต ต้องสะท้อนทั่วโลก ในครอบครัว ในโรงเรียน ในที่ทำงาน ในกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละคนทำ”**

แสงสว่างนี้ต้องเริ่มส่องสว่างตั้งแต่วลานี้ และจากที่นี่เราต้องเป็นเครื่องหมายแห่งการสถิตอยู่ของ พระเจ้า **“เราทราบดีว่าเราผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิต หากเรารักพี่น้องของเรา” (1 ยน 3:14)**

ชีวิตจะบานออกถ้ามอบให้แก่ผู้อื่น พระสงฆ์นักบวชปะธานชีวิตพระ สามิภรรยาปะธานชีวิตแก่ ลูก เราทุกคนปะธานชีวิตแก่กันและกัน โดยการแบ่งปันสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามี



### - - ข้อตั้งใจ - -

1. ทุกวันข้าพเจ้าจะพิจารณาตัว เพื่อดูว่าการกระทำสอดคล้องกับการสั่งสอนของพระเยซูเจ้า หรือไม่
2. ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าจะประกอบภาระหน้าที่ประจำวันด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อสิริมงคลของพระเจ้า และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนบ้าน
3. ข้าพเจ้าจะหาโอกาสที่จะทำความดีแก่เพื่อนพี่น้องที่อยู่ในความจำเป็น เพื่อแสดงความรักที่พระเยซูเจ้ามีต่อเขา

## ความสุขซ่อนอยู่ที่ไหน

มีปีศาจ 3 ตน แอบมาโมยความสุขของมนุษย์

เมื่อได้มาแล้ว มันก็ปรึกษากันว่าจะเอาไปซ่อนที่ไหนดี

ปีศาจตนแรกเสนอว่า “น่าจะเอาไปซ่อนบนภูเขาที่สูงที่สุดในโลก”

แต่ปีศาจตนที่ 3 บอกว่า “เพื่อนเอ๋ย มนุษย์นั้นไม่กลัวความสูง แต่กลัวหายใจไม่ออก เพราะเวลาดำน้ำได้นิดเดียว ก็ทะเลาะวิวาทขึ้นมาแล้ว เพราะกลัวหายใจไม่ออก บนภูเขาอากาศสดชื่นไป มนุษย์ชอบไปเที่ยวภูเขา เพราะฉะนั้นเอาไปซ่อนไว้ใต้บาดาลดีกว่า”

ปีศาจตนที่ 3 ยังว่า “อย่าเลย เพื่อนเอ๋ย มนุษย์มันเก่ง

สร้างเครื่องมือหาของโน้ทะเล ในอากาศได้ เดี่ยวมันก็หาเจอ

แต่สังเกตได้ว่า เหยื่อตามนุษย์มักมองไปข้างนอก หูก็ชอบฟังเสียงข้างนอก

ชอบไปเที่ยวข้างนอก เราควรแอบเอาไปซ่อนไว้ในใจมันดีกว่า

มนุษย์หาไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามันชอบหาความผิดของคนอื่น

ไม่ชอบขัดใจตัวเอง ไม่ชอบดูจิตใจของตัวเอง”

ปีศาจทั้ง 3 ตน ก็ตกลงความเห็นเป็นเช่นเดียวกัน

ตั้งแต่นั้นมา ปีศาจก็เอาความสุขของมนุษย์ที่ขโมยมาซ่อนไว้ที่ใจของมนุษย์เอง

มนุษย์ผู้โง่เขลา ออกไปหาความสุขที่อื่น บนภูเขา ที่ชายทะเล ในคลับ ฯลฯ

จึงหาความสุขไม่พบ เพราะออกไปหาความสุขข้างนอก ในที่ผิดๆ ตลอดมา

**โดยไม่ต้องออกไปหาความสุขที่อื่น ต่อให้หาสักเท่าไร ใจก็ยังร้อนรุ่ม ไม่สงบ  
เพราะความสุขแท้ อยู่ที่ใจตนเอง**

(จาก : นิยายสารแม่พระยุคใหม่)

เชิญชวนพี่น้องที่ใครจะทำบุญ เพื่อสร้างบุญกุศล  
ในการซื้ออุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในวัดน้อยของเรา  
รายการที่ยังไม่มีผู้บริจาคมีดังต่อไปนี้

หอบศีลไม่มีฝา	20,000 บาท	คุณนิภา ตีรเมธา บริจาค
หอบเพื่อแจกศีลสองประเภท (1)	18,000 บาท	
หอบเพื่อแจกศีลสองประเภท (2)	17,000 บาท	
กางเขนที่ใช้ในการแห่ + ฐานตั้ง	22,000 บาท	
เก้าอี้บนพระแท่น	25,000 บาท	
เก้าอี้ + โต๊ะคุกเข่า (มีทั้งหมด 50 ชุด)	ชุดละ 8,000 บาท	
ยังขาดอีก 28 ชุด ซึ่งยังไม่มีผู้บริจาค		

ประกาศ

สาธุปวงใจเรา



สาธุปวงใจเราถวายทานถวายเพื่อเอกภาพคริสตชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา 15.00 น. ที่ห้องคริสตชนจากคริสตจักร บ้านโป่ง และ คริสตจักร นครปฐม ได้มาอธิษฐานภาวนาร่วมกับพี่น้องคริสตชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เพื่อเอกภาพใน ระหว่างผู้ที่เชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้า ประกาศความรักของพระองค์ท่ามกลางพี่น้องทั้งหลาย คุณพ่อโยฮัน แปรดีเล เป็นประธาน และแบ่งปันข้อคิดที่ส่งเสริมความรัก ความกลมเกลียว ความเป็นหนึ่งเดียวตามพระ ประสงค์ของพระเจ้า ในระหว่างการภาวนาได้มีการเวียนดวงทาน ซึ่งเงินที่พี่น้องได้บริจาคจำนวน 2,969 บาท ทางคณะกรรมการเอกภาพระหว่างคริสตชนนิกายต่างกันจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตอำเภอร้านโป่ง

การพบปะเพื่อการภาวนาเอกภาพครั้งนี้เป็นที่ประทับใจทุกคน และเห็นพร้อมกันว่าควรกระทำ เป็นประเพณีทุกๆ ปีต่อไป



### วันศุกร์ต้นเดือน - เดือนส่งศีลวันศุกร์ต้นเดือน

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เป็นวันศุกร์ต้นเดือน ขอเชิญพี่น้องศรัทธาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น.

ขอเดือนการส่งศีลวันศุกร์ต้นเดือนสำหรับผู้ป่วยและผู้อาวุโส ไปเป็นวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.

2011



### ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



### วันผู้ป่วยสากล

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จะมีการโปรดศีลเจมให้แก่ผู้ป่วยและผู้อาวุโส

ขอให้ญาติพี่น้องได้นำผู้ป่วยและผู้อาวุโสมาร่วมในพิธี ผู้ป่วยและผู้อาวุโสท่านใดไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ ขอให้ญาติได้แจ้งทางวัด เพื่อคุณพ่อจะได้ไปโปรดศีลเจมให้ที่บ้าน

ผู้ที่รับศีลเจมคนไข้ต้องเตรียมตัวอย่างดี นั้นหมายความว่าถ้าจำเป็นต้องรับศีลอกัยมาปเสียบก่อน เพราะศีลเจมคนไข้ตามธรรมเนียมเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มพระพรมหานศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีอยู่ก่อนแล้ว



### ขอขอบคุณ

ผู้ทำบุญช่วยค่าการพิมพ์สัปดาห์สาร คุณกัลยาณี ถังเงิน ทำบุญ 200 บาท, คุณบุญสม เจริญเอง ทำบุญ 200 บาท ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนในน้ำใจดีของท่าน





# ปฏิทินมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กุมภาพันธ์ 2011 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 6 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ขอพรพระ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ เปาโล มนตรี ศิริวรศิลป์ (ครบ 3 ปี)	คุณทรงพล-คุณอุบลรัตน์ วัด คุณมานิตย์ - คุณกุลธิดา
จันทร์ที่ 7 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โยเซฟ กิจ - ฟรังซิสกา ผู้เกษีย ทรัพย์เย็น เกลเมนต์ ยูทธ คັນสนยูทธ	คุณสมปอง
อังคารที่ 8 19.00 น.	น.เยโรม เอมีลีอานี พระสงฆ์ อุทิศแด่ โยเซฟ เทียนชัย ตีรเมธา (ครบ 1 ปี) อุทิศแด่ โยเซฟ ถิ่นกั - มารีย์อิม ตุลาเดซาร์กษ	ภรรยา - ลูก ลูก - หลาน
พุธที่ 9 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ มีคาเอล เหลียง - มารีย์อา เจียมใจ ถังเงิน อุทิศแด่ เบเนดิกโต อ่าพล - เทเรซา วิไล ชานนท์	คุณอภิรักษ์ - คุณรัชนีกร คุณนฤมล
พฤหัสบดีที่ 10 19.00 น.	ระลึกถึง น.สกอลัสติกา พรหมจารี อุทิศแด่ โยเซฟ สุรเทพ สุสังี่ยม อุทิศแด่ ลูกา สมัย โชติกีรติเวช	ภรรยา - ลูกหลาน คุณรัญญ์ลักษณ์
ศุกร์ที่ 11 19.00 น.	แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด สุขสำราญ สุขภาพคุณธรรม แสงเทียน อุทิศแด่ โยเซฟ ตี - มารีย์ อันฮวย เต้าลิ้ม	คุณนงลักษณ์ คุณพัย - คุณสุดศรี
เสาร์ที่ 12 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ ซาบีนา อ่าไพ กชนทร์ทวา (ครบ 44 ปี) อุทิศแด่ โยเซฟ อิศรา ตั้งัจจธรรม	ลูก - หลาน คุณรัชนี